



TUẦN BÁO
PHÁT TRIỂN ĐIỆN NĂNG

2922 Jolicoeur St.
Montreal - H4E 1Z3
CANADA

Điện thư :
aphancao@videotron.ca
WEB: WWW.VOVI.ORG

Số 381

ngày 27 tháng 10 năm 2002

Tờ báo hằng tuần **ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Trí Sáng

*Trí sáng tâm minh tự phát quang
Duyên đời tình đạo tự khai màng
Thành tâm tu luyện chuyển thân sang
Đời đạo phân minh tình động tịnh*

Kính bái,

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 18/08/02 đến 24/08/02

Copyright 2002 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Người tu thiền nghịch lại luồng điện chính mình thì sẽ ra sao?
- 2) Uất khí trong nội tạng có hữu ích gì không?
- 3) Người tu thiền tự cứu bằng cách nào?
- 4) Ốc người tu thiền không tiến triển thì phải làm sao?
- 5) Người tu thiền cần nhìn nhận sự thật hay không?
- 6) Cải sửa chính mình thì phải cải sửa làm sao?
- 7) Thành tâm hành pháp có ích lợi gì không?

<p>1) Saint Hilaire, 18-08-2002 3: 50 AM <i>Hỏi: Người tu thiền nghịch lại luồng điện chính mình thì sẽ ra sao?</i></p> <p>Đáp: Thưa người tu thiền tự nghịch lại luồng điện chính mình thì sẽ bị hạ tầng công tác không ít tai nạn xảy đến không thể tránh được</p> <p>Kệ: <i>Thực hành bất chơn sẽ đau thương Khó cứu khó tu khó tự tường Tai nạn bất ngờ không tránh được Nhịn nhục thành tâm tự cứu mình</i></p>	<p>2) Montréal, 19-08-2002 8: 05 AM <i>Hỏi: Uất khí trong nội tạng có hữu ích gì không?</i></p> <p>Đáp: Thưa uất khí trong nội tâm có thể sanh ra nhiều bệnh tật nan y</p> <p>Kệ: <i>Bệnh tật bên trong đã ngấm ngấm Quanh năm tụ tập chuyển âm thầm Sanh ra bệnh tật tự phân tâm Uất khí luân lưu tự chuyển thông</i></p>
<p>3) Montréal, 20-08-2002 10: 05 AM <i>Hỏi: Người tu thiền tự cứu bằng cách nào?</i></p> <p>Đáp: Thưa người tu thiền tự cứu bằng cách bằng lòng tự sửa</p> <p>Kệ: <i>Tu thiền bằng cách sửa tâm hiền Tự cứu bằng qui tánh Phật Tiên Tự sửa tự mình chẳng lụy phiền Trì tâm tu luyện sống an yên</i></p>	<p>4) Ottawa Hull, 21-08-2002 9: 50 AM <i>Hỏi: Óc người tu thiền không tiến triển thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp: Thưa óc người tu thiền không tiến triển thuộc về loại ngu đần thì cần phải hành pháp nhiều hơn</p> <p>Kệ: <i>Thật tâm tu luyện nhiều hơn Trí triển thân yên duyên được độ Thức giác bình tâm tự gập bỏ Đời không hoạn nạn trí thông vô</i></p>
<p>5) Hull, 22-08-2002 9: 15 AM <i>Hỏi: Người tu thiền cần nhìn nhận sự thật hay không?</i></p> <p>Đáp: Thưa người tu thiền rất cần nhìn nhận sự thật</p> <p>Kệ: <i>Thật thà tiến triển rất thanh cao Nhìn nhận điều lành tự bước vào Cải sửa chính mình năng tiến bước Thành tâm tu luyện chuyển thân vào</i></p>	<p>6) Montréal, 23-08-2002 9: 45 AM <i>Hỏi: Cải sửa chính mình thì phải cải sửa làm sao?</i></p> <p>Đáp: Thưa muốn cải sửa chính mình thì phải thành tâm hưởng thượng đúng chiều hướng phát triển của phần hồn</p> <p>Kệ: <i>Hưởng thượng đúng chiều tâm phát triển Thành tâm tu luyện xác thân hiền Qui y đầu Phật hạp tâm yên Giải tỏa phiền ưu tự sống hiền</i></p>
<p>7) Montréal, 24-08-2002 5: 00 AM <i>Hỏi: Thành tâm hành pháp có ích lợi gì không?</i></p> <p>Đáp: Thưa thành tâm hành pháp rất hữu ích cho tâm lẫn thân</p> <p>Kệ: <i>Thành tâm hành pháp qui thiên giới Tự cứu tâm thân lẫn cuộc đời Thức giác chính mình tâm bất động Thực hành chánh pháp bớt lòng vòng</i></p>	

THƯ TỪ LAI VĂNG

Kính thưa Thầy,

Sau hai mươi mấy năm cách biệt con được ân phúc gặp lại Thầy trong khóa sống chung ở Washington năm ngoái, và năm nay ở Cali.

Năm ngoái gặp Thầy con vui mừng hơn hở, vui tươi suốt những ngày bên Thầy, bên bạn đạo. Con đã được sống những ngày thật hồn nhiên. Năm nay con lại được gặp Thầy và bạn đạo. Con thật vui mừng và tạ ơn Bề Trên đã ban cho con ân phúc được gặp lại Thầy trong kỳ này. Nhưng thưa Thầy, con không hiểu sao, hai ngày gần Thầy lòng con luôn thổn thức. Nghe Thầy nói, lòng con muốn khóc, và con đã khóc nhiều trong buổi bế mạc. Thầy rất từ bi đối với chúng con, thương chúng con, thấy chúng con khó khăn là Thầy thương xót. Thấy Hội Ái Hữu Vô Vi Nam Cali khó khăn tài chánh, Thầy đã giúp từ quỹ cứu trợ của Thầy, tiền do Thầy tiết kiệm, dè xẻn mọi thứ.

Nay con, nhờ ơn Trên còn có thể đi làm, có đồng ra đồng vào, con xin gửi đến Thầy để Thầy bớt hao hụt quỹ cứu trợ của Thầy cho những người nghèo khổ ở VN.

Thưa Thầy, con cúi xin Thầy cho chúng con, những bạn đạo đang ở Hoa Kỳ, mỗi năm được gặp Thầy một lần. Chúng con nguyện cố gắng tu tập, vâng theo lời răn dạy của Thầy, noi gương Thầy để phụng sự nhân loại.

Con kính lạy Thầy

Con,

T Q C

Q C,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày, được biết con vẫn có dịp may tái ngộ Thầy hai lần tại xứ người. Con rất lấy làm hãnh diện cho người VN hải ngoại, chịu ăn năn sám hối chịu tu, hy sinh đóng góp cứu độ qua mọi hình thức sẵn có. Chịu tu là không hoang phí của trời đất, từ vật chất cho đến phần hồn đều được tự cứu, xây dựng tâm linh là một kỳ công.

Kỳ này con gặp được Thầy lại thổn thức khóc nhiều qua những cảm thức giữa Thầy và con. Đó là dịp may cho con giải được một phần nghiệp tâm. Nhiệm vụ của mỗi con người phải biết hy sinh vì người kế tiếp, thì cơ Trời mới dứt bớt hỗn loạn. Việc làm tuy nhỏ, mà làm nhiều sẽ lớn, tùy nơi sự đóng góp hình thành. Chúng ta nghèo nhưng tâm của chúng ta là vô cùng, chịu xây dựng thì mọi việc sẽ được tốt ở tương lai.

Thầy ra đây một thân một mình, nhưng dày công cũng xây dựng được một số bạn đạo chịu tu sửa, tạo phước duyên cho hậu thế. Mỗi người hiểu được nguyên lý của cuộc sống gắn liền với luật nhân quả sẽ được an vui.

Nay con có dịp nhìn lại người xưa, vẫn thấy không thay đổi. Chúng ta mang một sức chịu đựng, là sự sống trong có có không không, tự xây dựng niềm tin bất diệt của phần hồn mà tiến hóa.

Chúc con vui tiến trong thanh tịnh.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng

Vĩ Kiên

Thông Báo của UBTCĐH Khí giới Tình Thương 2002 Tại Houston (TX)

Sau đây là một vài tin tức giờ chót, xin quý bạn lưu ý:

1. Mỗi phòng trong khách sạn đều có một bàn ủi, và một máy sấy tóc.
2. Xe shuttle (airport shuttle) của khách sạn chỉ chạy trong thời gian từ 6 giờ sáng Đến 11 giờ tối (6 am to 11pm).
Taxi từ phi trường Bush (IAH) đến khách sạn giá khoảng 18 USD một chuyến.
3. Số diên thoại của BTC tại Houston, kể từ 8 giờ tối ngày 25 tháng 10 là :
(832)212-9180 (nhắn tin qua anh Thăng). **Xin quý bạn sử dụng số này thay vì số ghi trong cẩm nang.**

Thành thật cảm ơn quý bạn,
UBTCĐHVQT

Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui

Tiếp theo kỳ trước, chúng tôi đã nhận trực tiếp như sau :

	US\$	Currency
Au My Hang (Mtl)	25.48	40
Tran hong Lam (Australia)	148.39	300Aus\$
Huong Pham (az)	100.00	
Tha^y ddu+a 3/8/2002)	600.00	
Tran u't (Calgary)	100.00	
BD TD Thien Thuc	500.00	
Vo Thanh Tai (San Jose)	1000.00	
Tieu Nga (San Diego)	100.00	
Thinh H Lai (AB)	448.72	700
Nguyen Kim Thien Huong (New Castle)	20.00	
Hai H Nguyen (NM)	10.00	
Mai Nguyen (CA)	71.15	111
Nguyen Dang triem (TX)	500.00	
Vo^ danh (San Jose)	200.00	
Loan Nguyen (MI)	50.00	
TD Thie^'n Thu+'c	500.00	
Nguyen Kim Thien Huong (New Castle)	20.00	
Le Thi Phuong Thao (ON)	64.52	100
TD thien Thuc	500.00	
Tran Dai Luong (PA)	300.00	
Tran Bao Nghien (OR)	100.00	
Nguyen Ngoc Thach (CA)	200.00	
Nguyen Hoai Trung (Ontorio)	645.16	1000
An Danh (Santa Clara)	300.00	
Mai Thi Mong Diep (VA)	80.00	
Vo Danh (Las Vegas)	50.00	

Balance : - 556\$US

Chúng tôi vẫn hàng tháng liên tục từ năm 1998 gửi đến những nơi nghèo thiếu thốn, cứu lụt v.v... do Đức Thầy cho biết .

Chúng tôi cũng nhận rất nhiều thư từ hình ảnh gửi về thành thật cảm ơn Đức Thầy và quý bạn đạo như những ân nhân của những người nghèo khó hay tàn tật ...

Mọi sơ xuất hay thắc mắc câu hỏi liên quan đến quý này xin liên lạc người trách nhiệm dưới đây như sau : Phan Cao Thang – email : aphancao@videotron.ca

Xin Cảm ơn

Phan Cao Thăng

BẠN ĐẠO VIẾT

TIẾNG LÒNG TÔI

Tôi thường nói với bạn tôi - Tôi không làm gì hết nhưng tôi không có rãnh – Vì luôn luôn hành pháp. Do đó tôi chỉ sống trong hiện tại không nghĩ tới quá khứ, không nghĩ tới tương lai.

Sau khi viết bài Tu Là Cõi Phúc gửi cho anh T, tôi nghĩ lại cuộc đời – Tôi thấy lòng rung động nên viết bài này.

Tôi đã nói về cuộc đời là một bi hùng sử. Đơn độc chống lại một áp lực mà tôi chỉ có thể lấy mạng sống của tôi mà thách đố. Tôi đã nói với vị bác sĩ thần kinh của tôi: “Tôi chỉ là một người ty nạn tay không, không tiền bạc, không tổ quốc. Tôi chỉ có linh hồn và lương tâm. Nhưng không bao giờ tôi làm chuyện mà lương tâm tôi không cho phép”. Rồi thì ám hại rồi thì khủng bố. Nếu nói ra cho tất cả mọi người biết thì sẽ thấy sự thương tâm, phẫn nộ. Nhưng tôi thường nói với em tôi và vợ tôi “Thật sự ra ai cũng đáng thương hết ngay cả chính mình”.

Người ta tự đặt ra những chuyện không đâu rồi tự làm khổ nhau chỉ vì vô minh.

Chuyện của tôi nói hết thì đụng chạm tới nhiều người, những người đã hại tôi. Nhưng lòng tôi, tôi đã nghe lòng tôi rung động khi nghĩ tới chuyện đời tôi và những người đã hại tôi. Lòng tôi vẫn rung động tiếng yêu thương không chút hận thù.

Tham Không

Phạm Bá Toàn

Inala, 17-7-02
